



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช  
ที่ นศ.๕๓๕๐๑/- วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒  
เรื่อง ประชาสัมพันธ์ความต้องการฝึกอบรมของพนักงานเทศบาล

เรียน พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลท่ายาง

ตามที่ เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการสำรวจโดยได้ทำแบบสอบถามถึงความต้องการฝึกอบรมของบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลท่ายาง เพื่อเข้ารับการอบรมและจัดฝึกอบรมเองในห้วงเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ เพื่อนำผลสำรวจความต้องการไปจัดอบรมหรือส่งพนักงานเทศบาลเข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานอื่นตามความต้องการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถแก่บุคลากรเฉพาะสายงาน/ด้าน เพิ่มความรู้ เพิ่มทักษะ และมีทัศนคติในการปฏิบัติงาน

ในการนี้ เพื่อเพิ่มความรู้ ทักษะ และทัศนคติให้กับบุคลากร เทศบาลตำบลท่ายาง ได้ตั้งงบประมาณเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ หมวดค่าใช้สอย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทุกกอง ทั้ง ๖ กอง และได้รับการอนุมัติเทศบัญญัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

ดังนั้น จึงแจ้งให้พนักงานเทศบาลทุกท่านได้ทราบและพิจารณาเข้ารับการอบรมตามที่แจ้งตามความประสงค์ไว้ และขอให้ท่านพิจารณาห้วงการเข้ารับการอบรมด้วย หรือถ้ามีการจัดฝึกอบรมก็ให้ดูห้วงระยะเวลาด้วย (กรณีมีงานค้างหรืองานเร่งด่วน/ต่อเนื่อง) ทั้งนี้เมื่อท่านใดเข้ารับการฝึกอบรมแต่ละหลักสูตรหรือได้จัดอบรมเองในเทศบาล และขอให้รายงานผลการฝึกอบรมหรือผลการจัดโครงการฝึกอบรมในแต่ละครั้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้น เพื่อเป็นแนวทางการบริหารแนวทางการทำงานในองค์กร ความรู้ในองค์กรเพิ่มมากขึ้นและทำการรวบรวมสร้าง และกระจายความรู้ขององค์กร ไปให้ทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้เกิดการต่อยอดของความรู้ นำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ รวมถึงก่อให้เกิดวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ภายในองค์กรมากขึ้น คือรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรม

ในการนี้ ขอให้สำเนาเอกสารรายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรมหรือการจัดฝึกอบรมแจ้งงานบุคคล เพื่อจะได้ลงในเวปไซด์เทศบาลตำบลท่ายาง หัวข้อ การบริหารงานบุคคล การจัดการองค์ความรู้ภายในองค์กร KM) เพื่อต่อยอดความรู้ของท่านที่ได้เข้ารับการฝึกอบรมและจัดอบรมมากระจายเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงความรู้และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป

(นายชัยฉัตรศักดิ์ อ้าลอย)

นายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง

